



บันทึกข้อความ

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
รับที่ ๖๕๓๐
วันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๖๗
เวลา ๑๑.๕๖ น.

รต.สร.รพีพร
รับที่ ๓๕๕๕
วันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๖๗
เวลา ๑๑.๕๖ น.

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ กลุ่มนโยบายและแผน โทร. ๒๓๑๕

ที่ กษ ๐๔๐๒/๑๐๕๖ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง สรุปการเข้าร่วมงานสัมมนา Southeast Asia Trade and Development Forum 2024

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๔๐๒/๕๘๐ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Southeast Asia Trade and Development Forum 2024 โดยอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้มอบหมายสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พิจารณาจัดส่งผู้แทนหน่วยงานละ ๑ คน เข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้มอบหมาย นายอัครวิชัย เล็กเจริญ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ และนายโกศล ศาลิคุปต์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมงานสัมมนา Southeast Asia Trade and Development Forum 2024 จัดขึ้นโดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่กำลังเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของโลก และกำลังจะพลิกโฉมภาคธุรกิจ การค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาระหว่างประเทศ ภายใต้ธีม "Trade Thrives, AI Drives" เพื่อชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของ AI และโอกาสการใช้ประโยชน์จาก AI โดยสามารถสรุปสาระสำคัญจากงานสัมมนาได้ ดังนี้

๒.๑ นายสุภกิจ เจริญกุล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ได้กล่าวเปิดงานว่า ปัจจุบัน AI กำลังเปลี่ยนแปลงภาคธุรกิจ การค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาทั่วโลก ITD ได้เห็นความสำคัญของ AI ที่จะมาพร้อมกับความท้าทายและโอกาสของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงได้จัดการสัมมนานี้ขึ้นมา เพื่อชี้ให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์จากศักยภาพอันมหาศาลของ AI เพื่อการสร้างสรรค์และการเติบโต รวมไปถึงข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นจาก AI โดยนำเสนอวิธีการแก้ไขและลดความเสี่ยง นำไปสู่การพัฒนากลยุทธ์ในการใช้ AI เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเติบโตแบบยั่งยืน

๒.๒ การสัมมนาในครั้งนี้ ITD ได้เชิญผู้กำหนดนโยบายภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญด้าน AI จากองค์กรชั้นนำระดับโลก อาทิ นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มร. มาทีอัส คอร์มันน์ เลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ดร.อันโตนิโอ เวชชานี เจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจ องค์การการค้าและการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) มร. มาเช ซูโรเวียก หัวหน้าฝ่ายการต่างประเทศอาเซียน บริษัทไมโครซอฟท์ และ มร. โจเอล เอช. การ์เซีย หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีอาเซียน บริษัท Amazon Web Services มาร่วมพูดคุย แบ่งปันความรู้เชิงลึก กรณีศึกษา และแนวโน้มของ AI ที่จะช่วยให้เข้าใจถึงศักยภาพของ AI ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ หรือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยผลที่จะเกิดขึ้นจากการจัดงานในครั้งนี้ จะทำให้ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ทราบทิศทางการเติบโตของ AI และสามารถนำ AI มาใช้ในการวางแผนขับเคลื่อนการทำธุรกิจ การทำการค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาระหว่างประเทศ ได้ดียิ่งขึ้น

และจะทำ...

และจะทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และร่วมมือกันขับเคลื่อนภูมิภาคด้วย AI ทำให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก AI แทนที่จะได้รับผลกระทบจาก AI โดยมีตัวอย่างเนื้อหาและสาระสำคัญที่น่าสนใจจากผู้พูด ดังนี้

๒.๒.๑ นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้คำมั่นที่จะผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ โดยเน้นที่ศูนย์ข้อมูลและแอปพลิเคชันการค้าที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ การลงทุนในศูนย์ข้อมูลขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์มีมูลค่าเกิน ๑๖๐,๐๐๐ ล้านบาทในปีนี้ ซึ่งตอกย้ำความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการเป็นผู้นำในเศรษฐกิจดิจิทัลของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้เน้นย้ำถึงศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์ในการคาดการณ์แนวโน้มในเขตการค้าเสรี และเสริมว่าประเทศไทยจะสนับสนุนความร่วมมือในระดับอาเซียนในการพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ และกรอบการกำกับดูแล “เศรษฐกิจโลกกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว และปัญญาประดิษฐ์กำลังเปลี่ยนแปลงหลายภาคส่วนอยู่แล้ว แนวโน้มเหล่านี้จะดำเนินต่อไปในอนาคต” นายพิชัยกล่าว โดยกระทรวงพาณิชย์จะใช้ AI เพื่อคาดการณ์แนวโน้มระดับโลก โดยเน้นที่ภาคส่วนสำคัญในการเจรจาการค้า รวมถึงข้อตกลงการค้าเสรีกับสมาคมการค้าเสรียุโรป

๒.๒.๒ Mr. Dennis Trawnitschek, Chief Technology Officer, SCBX กล่าวในงานว่า “ในโลกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ข้อมูลเปรียบเสมือนอากาศที่ขาดไม่ได้ การแบ่งปันข้อมูลจึงเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม” โดยการสร้างสภาพแวดล้อมให้มีการแบ่งปันข้อมูลแบบเปิดภายใต้กรอบกฎหมายถือเป็นเรื่องสำคัญที่ Mr. Dennis แสดงความคิดเห็นไว้ เพราะจะช่วยให้บริษัทใหญ่ และสตาร์ทอัพรายเล็กได้ประโยชน์ต่อการนำไปพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อขับเคลื่อนประเทศอย่างเช่นในวงการแพทย์ การจัดการจราจร ไปถึงการโซลูชันด้านสภาพอากาศ ซึ่งข้อมูลแบบเปิดเป็นเรื่องสำคัญที่ขาดไม่ได้

๒.๒.๓ Mr. ByeongJo Kong, Digital Technology Specialist (Data Analytics & Big Data), Asian Development Bank (ADB) ได้ร่วมอภิปรายในหัวข้อ "Technology for Change: Balancing Economic Development and Sustainable Prosperity" โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของ AI ในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ครอบคลุมและยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ๓ ด้านหลัก ได้แก่ ๑) การบริการสาธารณะ เช่น การสร้างเครื่องมือช่วยสอนสำหรับครูโดยใช้ AI ๒) ด้านการเกษตร เช่น การใช้ AI ในการตรวจจับศัตรูพืช และการติดตามสุขภาพดิน และ ๓) เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลผ่านดาวเทียม เช่น การใช้ข้อมูลดาวเทียมเพื่อสนับสนุนโครงการด้านการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยสิ่งสำคัญคือ ต้องสร้างความสมดุลระหว่างนวัตกรรม AI และการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย เพราะกุญแจสู่ความสำเร็จของ AI เริ่มต้นจากการยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลาง ต้องเริ่มจากรู้ว่าปัญหาคืออะไร และความต้องการคืออะไร

๓. กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง -

๔. ข้อพิจารณา -

๕. ข้อเสนอแนะ -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทราบ

(นางรพีพร กัตน์เนียม)

รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

(นางรัตติยา สวัสดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

จึงส่งกลุ่มงานฯ ไปดูแล

(นางรัตติยา สวัสดิ์)

๖ พ.ย.๒๕๖๕

ITD ดึงกูรูระดับโลกระดมสมอง รับมือ AI ต่อภาคธุรกิจ-การค้า-การพัฒนา

กรุงเทพมหานคร – วันที่ 29 ตุลาคม 2567 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่กำลังเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของโลก และกำลังจะพลิกโฉมภาคธุรกิจ การค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาระหว่างประเทศ จึงได้กำหนดจัดฟอรัมการค้าและการพัฒนาประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Trade and Development Forum 2024) ภายใต้ธีม “Trade Thrives, AI Drives” เพื่อชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของ AI และโอกาสการใช้ประโยชน์จาก AI

นายสุภกิจ เจริญกุล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD กล่าวว่า ปัจจุบัน AI กำลังเปลี่ยนแปลงภาคธุรกิจ การค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาทั่วโลก ITD ได้เห็นความสำคัญของ AI ที่จะมาพร้อมกับความท้าทายและโอกาส ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงได้จัดฟอรัมนี้ขึ้นมา เพื่อชี้ให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์จากศักยภาพอันมหาศาลของ AI เพื่อการสร้างสรรค์และการเติบโต รวมไปถึงข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นจาก AI โดยนำเสนอวิธีการแก้ไขและลดความเสี่ยง

“เวทีที่จะจัดขึ้นครั้งนี้ จะแสดงให้เห็นว่าศักยภาพของ AI ในการปฏิวัติธุรกิจระหว่างประเทศและการค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างไร และมีความท้าทาย มีความเสี่ยงอย่างไรในการนำ AI มาใช้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนากลยุทธ์ในการใช้ AI เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเติบโตแบบยั่งยืน”

โดยการจัดฟอรัมในครั้งนี้ ITD ได้เชิญผู้กำหนดนโยบายภาครัฐ และผู้เชี่ยวชาญด้าน AI จากองค์กรชั้นนำระดับโลก อาทิ นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์, H.E. Mr. Mathias Cormann, Secretary-General of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (มร.มาทีอัส คอร์มันน์ เลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา), Dr. Antonio Vezzani, Economic Affairs Officer, Technology and Innovation Policy Research Section Division on Technology and Logistics, UN Trade and Development (UNCTAD) (ดร.อันโตนิโอ เวซซานี เจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจ องค์การการค้าและการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ), ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA), Mr. Maciej Surowiec, Head of ASEAN Government Affairs, Microsoft (มร.มาเชซุโรเวียก หัวหน้าฝ่ายการต่างประเทศอาเซียน บริษัทไมโครซอฟท์) และ Mr. Joel H. Garcia, Head of

Technology ASEAN, Amazon Web Service (มร.โจเอล เอช. การ์เซีย หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีอาเซียน บริษัท Amazon Web Services) มาร่วมพูดคุย แบ่งปันความรู้เชิงลึก กรณีศึกษา และแนวโน้มของ AI ที่จะช่วยให้เข้าใจถึงศักยภาพของ AI ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ หรือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ผลที่จะเกิดขึ้นจากการจัดงานในครั้งนี้ จะทำให้ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ทราบทิศทางการเติบโตของ AI และสามารถนำ AI มาใช้ในการวางแผนขับเคลื่อนการทำธุรกิจ การทำการค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาระหว่างประเทศ ได้ดียิ่งขึ้น และจะทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และร่วมมือกันขับเคลื่อนภูมิภาคด้วย AI ทำให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก AI แทนที่จะได้รับผลกระทบจาก AI

สำหรับผู้ที่พักงานในครั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมและงานสัมมนาในอนาคตได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ทาง <https://www.itdseaforum.com> และ www.itd.or.th เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและโอกาสสำคัญในการเสริมสร้างความรู้และเครือข่ายทางธุรกิจในยุคปัญญาประดิษฐ์

งานสัมมนานี้เป็นการย้ำเตือนถึงความสำคัญของ AI ในการขับเคลื่อนการค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้